

UNHCR เผยความร่วมมือกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมระลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลก



6 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ – ผู้ลี้ภัยทั่วโลกต้องเดินทางอย่างยากลำบากออกจากบ้านเกิดเป็นระยะทางถึง 2 พันล้านกิโลเมตรต่อปีเพื่อแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัย สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR จึงได้ร่วมมือกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดตัวขบวนรถโดยสารไฟฟ้าแคมเปญ “2 พันล้านกิโลเมตรเพื่อผู้ลี้ภัย”

“ขบวนรถโดยสารแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ขบวนพิเศษ จะทำหน้าที่สำคัญในการสื่อถึงการเดินทางที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายในแต่ละวันของผู้ลี้ภัยให้แก่ผู้โดยสาร” นายจูเซ็ปเป้ เด วินเชนทีส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าว “ในภาวะวิกฤตที่โลกเผชิญกับการพลัดถิ่นครั้งยิ่งใหญ่ การมีส่วนร่วมไม่ว่าจากท่านใดสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้ผู้ลี้ภัยได้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยได้”

ขบวนรถโดยสารไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แคมเปญ “2 พันล้านกิโลเมตรเพื่อผู้ลี้ภัย” นี้ จะเปิดให้บริการตลอดเดือนมิถุนายน เพื่อระลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลกซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี

“เราได้ให้ความสำคัญกับการเดินทางอย่างปลอดภัยของผู้โดยสารมาโดยตลอดการให้บริการ“ สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าว “และวันผู้ลี้ภัยที่กำลังจะมาถึงในปีนี้เป็นที่ยำเตือนให้เราได้นึกถึงว่ายังมีอีกหลายล้านชีวิตของผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่ยังต้องการความคุ้มครองและความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขาหลังจากการหลบหนีออกมาจากสงครามและความรุนแรงด้วยเช่นกัน”

นอกจากนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ยังได้ให้ความสนับสนุน UNHCR และ วรรณสิริ ประเสริฐกุล ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR ในการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย “Serenity in Chaos หรือ จลาจลอันงดงาม” ในพื้นที่สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความตระหนักและระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกอีกด้วย

“ในการเดินทางทั่วโลกอันแสนทรหดของผม คงยังเทียบกันไม่ได้กับการเดินทางที่ยากลำบากของผู้ลี้ภัยเพื่อเอาชีวิตรอด” วรรณสิริ ประเสริฐกุล ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR กล่าว “นอกจากผมได้เห็นชีวิตที่ดำเนินอยู่จริงท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดแห่งสงคราม ผมได้เปิดมุมมองให้กับตัวเอง ได้เห็นความงาม ความเป็นคน ความสงบเงียบ ความลึกซึ้ง ความเจ็บปวด และความสุขของผู้คนที่ยังคงซ่อนเร้นอยู่ในเบื้องลึกของความขัดแย้งเหล่านี้

”

นิทรรศการเรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย “จลาจลอันงดงาม” โดย วรณสิงห์ ประเสริฐกุล เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก ที่ได้รวบรวม “เรื่องผ่านภาพ” จากการเดินทางตลอดสิบกว่าปี ใน 71 ประเทศของวรรณสิงห์ เกี่ยวกับ HUMAN (มนุษย์) NATURE (พิภพ) CIVILIZATION (อารยธรรม) และ WAR (สงคราม) โดยจะจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ ถึง 30 มิถุนายน 2562 ณ สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สุวรรณภูมิ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และรายได้ทั้งหมดจากการขายของที่ระลึกจากงานนิทรรศการหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้ UNHCR ภายใต้แคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ปีที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกต่อไป

ในวันผู้ลี้ภัยโลกที่กำลังจะมาถึงนี้ ทุกคนสามารถเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางสังคมระดับโลกไปกับ UNHCR และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ที่เว็บไซต์ www.unhcr.or.th

ร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัย เพื่อแสดงพลังความหวังและความกลมเกลียวกันของเพื่อนมนุษย์ ไปกับครอบครัว UNHCR มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลกให้ได้รับชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#WithRefugees #StepwithRefugees

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ดวงมน สุชาติานนท์

เจ้าหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์

อีเมล sujatano@unhcr.org

เบอร์โทร +662 288 1296

เบอร์มือถือ +6681 855 8522